



คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ที่ ๒๑ /๒๕๖๐

เรื่อง การมอบหมายข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค  
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงมอบหมายให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้ผู้ที่มียศตามคำสั่งนี้มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม		ส่วนราชการ ที่มอบหมายให้ไป ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ/ วิทยฐานะ		
1	นายศิริเกษ หมายสุข	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ	
2	นางกัลยรัชต์ เดชจินดา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		
3	นางสาวเยาวลักษณ์ อินทนา	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ		
4	นางสาวกมนรัตน์ ปัญญา	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ		
5	นางสาวอรรวรรณ ไชยอุดม	นักประชาสัมพันธ์	ชำนาญการ		
6	นางสาวศรศิริ โชติพันธ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน		
7	นายสมยศ แก้วสว่าง	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ		
8	นางพวงรักษ์ ไชยวัฒน์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นักประชาสัมพันธ์	ชำนาญการพิเศษ		
9	นางทิพวาท หนองคู	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ		
10	นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ		
11	นายภัทรพล มณีคดา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ		
12	นางสาวชุติมันต์ เปี่ยมไพบูลย์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ		
13	นายเกษิณีเดช ชมบุตรศรี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นิติกร	ชำนาญการพิเศษ		
14	นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นิติกร	ชำนาญการ		
15	นางณัฐระวีวรรณ เชื้อสอน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต 28 เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		
16	นางวรรณิศา พุทเสนา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน		
17	นางสาวพรสมณ ทองนิธิภัทร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ		
18	นางเพ็ญพิชญ์ สัจวงษ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ		
19	นางณัฐวิภา ปรียงค์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ		
20	นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ		





ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม		ส่วนราชการ ที่มอบหมายให้ไป ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ/ วิทยฐานะ		
21	นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ		
22	นายสนิธ เชื้อสอน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ		
23	นางกรวิภา สมงาม	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ		
24	นางอำพันธ์ สายสิน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ		
25	นางรมิดา สัตยากุล	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ		
26	นายณัฐพงศ์สนั่น วรรณรมปัญญา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ		
27	นางสาวสุนิดา ปุณประวัตติ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ		
28	นายสมยศ พรหมจันทร์	ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3	ชำนาญการพิเศษ		
29	นางสาวรญา ทรัพย์ญาติ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 28 นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ		
30	นายนรินทร์ บุญรินทร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1	ชำนาญงาน		
31	นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์	ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
32	นายศาสตรา สีหะวงษ์	ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
33	นายมงคล กำจร	ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
34	นายสนั่น เมยท่าแค	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
35	นายสังจา เจริญศรีเมือง	ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
36	นางอัจฉฎาพร เคราะห์ดี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
37	นายสมเกียรติ ไกรยา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
38	นางรุ่งรพี สมทอง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
39	นายวสันต์ แสงสว่าง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
40	นายทรงพล สมภาค	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		



ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม		ส่วนราชการ ที่มอบหมายให้ไป ปฏิบัติหน้าที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ/ วิทยฐานะ		
41	นายอุเทน คำสิงห์นอก	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
42	นายทิพากร ธีน้ำคำ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
43	นางเวชะณิการ์ อินตะนัย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
44	นางอุไรวรรณ โจมภาค	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
45	นายธีรภัทร์ ไยแสง	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
46	นายธานินทร์ แทนคำ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการ		
47	นายสายันต์ ดวงบัณฑิต	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการ		
48	นายภูริภัทร มุขประดับ	โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ครู	ชำนาญการพิเศษ		
49	นางวัชรรา แทนสละ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ		
50	นางสาวทิพย์วรรณ เงานอ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ		
51	นางสาวนงนภัส สอนหมาก	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ		
52	นางสมลักษณ์ ทองนวล	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ		
53	นายนนทยา พิมโคตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ		
54	นายศรารุณี เศรษฐบุตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ		
55	นางอภิรณันท์ พลศักดิ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		
56	นายประสพ ศรีสมบูรณ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ศึกษานิเทศก์	ชำนาญการพิเศษ		
57	นางสาวนุชชาราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ		

